

Số: 21/BC-HĐND-BTK

Côn Đảo, ngày 24 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến tại 5 Tổ thảo luận, kiến nghị của MTTQ
và 02 Ban HĐND huyện với Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện Côn Đảo
khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021**

Sáng ngày 23/12/2019, HĐND huyện đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận tài liệu kỳ họp tại 5 Tổ đại biểu HĐND huyện theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 11/11/2019 của Thường trực HĐND huyện (Tổ thảo luận số 1 tại Hội trường HĐND và UBND huyện do bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Tổ trưởng TĐB số 1 HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 2 tại Phòng họp HĐND và UBND huyện do bà Nguyễn Thị Trinh – Tổ trưởng TĐB số 2 HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 3 tại Phòng họp Khôi vận do ông Nguyễn Quang Việt – Tổ trưởng TĐB số 3 HĐND huyện chủ trì; Tổ thảo luận số 4 tại Hội trường Huyện ủy do ông Phùng Anh Huy – Tổ trưởng TĐB số 4 HĐND huyện chủ trì và Tổ thảo luận số 5 tại Phòng họp Huyện ủy do ông Trần Văn Hoàng – Tổ trưởng TĐB số 5 HĐND huyện chủ trì).

Có tổng cộng 23 đại biểu HĐND huyện và 67 vị đại biểu khách mời tham dự; có 37 lượt đại biểu tham gia phát biểu với tổng cộng 84 lượt ý kiến (Tổ thảo luận số 1 có 12 lượt ý kiến; Tổ thảo luận số 2 có 21 ý kiến; Tổ thảo luận số 3 có 05 lượt ý kiến; Tổ thảo luận số 4 có 36 lượt ý kiến; Tổ thảo luận số 5 có 10 lượt ý kiến). Hầu hết ý kiến của các vị đại biểu và khách mời tại 5 Tổ thảo luận đã được các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận giải trình, trả lời.

Thường trực HĐND huyện đã tiếp thu 04 ý kiến của 05 Tổ thảo luận của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và giao cho UBND huyện và cơ quan chức năng liên quan giải trình bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND huyện để chuyển cho các đại biểu HĐND huyện trước ngày 05/01/2020; Ban Thư ký các kỳ họp HĐND huyện đề nghị Chủ tọa kỳ họp tùy diễn biến của kỳ họp thứ Mười lăm để điều hành công tác thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường để yêu cầu UBND giải trình, thông tin công khai **12 ý kiến** tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Theo báo cáo (trang 8 của Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện), về quản lý quy hoạch: có 06 dự án quy hoạch đang triển khai (trong đó 04 quy hoạch đang được triển khai, còn lại 02 quy hoạch đang chờ xin ý kiến của UBND tỉnh và các sở ngành). Đề nghị UBND huyện báo cáo tiến độ triển khai 04 quy hoạch đang thực hiện? Khi nào thực hiện xong. Việc triển khai dự án quy hoạch lấy cơ sở nào hạn chế quyền của công dân, căn cứ điều khoản pháp luật nào? (Ý kiến của Tổ thảo luận số 1 và 5, MTTQ và 02 Ban HĐND huyện).

2. Năm 2018, Tổ công tác 34 lập Kế hoạch số 83/KH-UBND-TCT ngày 12/4/2018 để đi kiểm tra, rà soát các vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; Qua rà soát có 148 trường hợp vi phạm. Đề nghị UBND huyện cho biết đến thời điểm hiện nay cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp này như thế nào? Báo cáo cụ thể cho đại biểu và cử tri biết về lộ trình giải quyết, xử lý. **(Đề nghị UBND huyện giải trình bằng văn bản gửi cho Thường trực HĐND huyện, để gửi đến Ủy ban MTTQ và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện).**

3. Theo báo cáo, trong năm 2019 đã phát hiện và xử phạt VPHC 21 trường hợp, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 02 trường hợp. Như vậy có 23 trường hợp vi phạm, có 03 trường hợp khắc phục hậu quả, còn 20 trường hợp chưa khắc phục hậu quả lý do làm sao? Cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện xử lý 20 trường hợp này như thế nào trong thời gian tới. **(Đề nghị UBND huyện giải trình bằng văn bản gửi cho Thường trực HĐND huyện, để gửi đến Ủy ban MTTQ và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện).**

4. Đề nghị UBND huyện xem xét, tính toán để đề xuất với Tỉnh phê duyệt giá bồi thường thu hồi đất tiệm cận với giá giao dịch trên thị trường trong thời điểm bình thường (không xảy ra sốt đất) vì trong thời gian qua giá để tính toán đền bù theo phản ánh của người dân là chưa phù hợp, quá thấp so với giá giao dịch, chuyển nhượng trên thị trường. Từ đó đã phát sinh nhiều khiếu nại, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị UBND huyện lưu ý các đơn vị tư vấn trong công tác khảo sát giá để thu hồi đất cho các dự án cần thu thập thật đầy đủ thông tin chuyển nhượng đất để xác định giá một cách tương đối phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thu hồi đất cho các dự án. *(Ý kiến của Ủy ban MTTQ VN huyện);*

5. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhất là trong khu vực có các đường nội bộ trong rừng tràm thuộc khu dân cư số 5, xảy ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi, kể cả rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, đổ ngập ra vỉa hè, lòng lề đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND huyện nêu rõ biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên như thế nào?

6. Đề nghị UBND huyện thông tin về tình hình triển khai dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải; việc xử lý trên 72 ngàn tấn rác tồn đọng tại Bãi Nhát trong thời gian tới như thế nào? *(Ý kiến của Tổ thảo luận số 1 và 5, MTTQ và 02 Ban HĐND huyện).*

7. Công thoát nước đi ngang công viên Nhà tưởng niệm AHLS Võ Thị Sáu (trước đây) chảy ra biển nước đem ngòm, nổi bọt trắng, bốc mùi lên rất hôi thối, làm mất mỹ quan đô thị. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng này *(Ý kiến của Tổ thảo luận số 1).*

8. Tình trạng dùng thùng loa di động (loa kẹo kéo) gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan trong giờ làm việc. Đề

ng nghị UBND huyện có biện pháp ngăn chặn, xử lý vấn đề này (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*).

9. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tuyến đường Phạm Văn Đồng và một số tuyến đường khác tại trung tâm hiện nay vẫn còn diễn ra, lề đường bị lấn chiếm buôn bán mặc dù có rất nhiều biển cấm nhưng người dân không chấp hành. Đề nghị UBND huyện sớm có biện pháp xử lý nghiêm. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*).

10. Hiện nay các bệnh về thoái hóa thoát vị đĩa đệm phổ biến rất nhiều đối với CBCC, nhưng tại Trung tâm Y tế QDY trang thiết bị chữa các bệnh này rất hạn chế và chỉ có 1 bác sỹ có nghiệp vụ về khám chữa bệnh này sẽ không đáp ứng được, các kỳ họp HĐND huyện trước đây cũng đã có kiến nghị về vấn đề này nhưng vẫn chưa có kết quả. Đề nghị Trung tâm Y tế QDY cho biết hướng khắc phục tình trạng này như thế nào? (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 1*).

11. Hiện nay du lịch Côn Đảo phát triển đột biến, tạo việc làm, thu nhập cho người dân và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bên cạnh đó kèm theo nhiều hệ lụy mà huyện phải quan tâm giải quyết. Đề nghị UBND huyện cho biết:

a. Việc đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp một số cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương như: Nhà máy xử lý nước mặt 3000m³/ngày đêm; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm,... sẽ được triển khai trong năm 2020, tuy nhiên các dự án này phải sau 1-2 năm mới hoàn thành, đề nghị UBND huyện thông tin để nhân dân Côn Đảo được biết thêm về các dự án này và trong thời gian chờ các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thì biện pháp khắc phục khó khăn trước mắt trong cấp nước sạch, thu gom xử lý nước thải là gì?. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 2*).

b. Việc tăng dân số cơ học phục vụ nhu cầu nhân lực cho du lịch Côn Đảo, bên cạnh đó phát sinh một số hiện tượng tiêu cực như: tình trạng trẻ em, người già bán hàng rong, vé số gây cảm giác khó chịu cho khách du lịch và nhân dân địa phương, làm ảnh hưởng tới tiêu chí giảm nghèo của huyện Đề nghị UBND huyện thông tin để nhân dân Côn Đảo được biết về các giải pháp chủ động khắc phục vấn đề này trong thời gian tới như thế nào. (*Ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện*)

12. Việc xã hội hóa phương tiện vận tải hành khách đường biển là chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện cho biết thêm về phương án thanh lý tàu Côn Đảo 10; trong lộ trình việc thanh lý tàu Côn Đảo 10 thì việc đảm bảo phương tiện để thực hiện một số yêu cầu nhiệm vụ chính trị đột xuất của địa phương như thế nào, trong khi hiện nay dự án đóng mới tàu kiểm ngư vỏ thép chưa triển khai. (*Ý kiến của Tổ thảo luận số 3*).

13. Từ ngày 01/10/2019 đến nay, CB-CC-VC làm việc ở Côn Đảo không được hưởng chế độ thu hút 50%, nên ảnh hưởng đến đời sống. Đề nghị UBND huyện có ý kiến về vấn đề này như thế nào?

14. Hiện nay chỉ có Khu đội trưởng và Công an viên được đóng bảo hiểm xã hội, các chức danh khác tại Khu dân cư không có, đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết cho các chức danh không chuyên trách khác ở khu dân cư./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- BTTr UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng Công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.



Trần Thị Hoài Thu